

Số: *02* /CT-UBND

Lai Châu, ngày *06* tháng *03* năm 2014

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014 và chào mừng kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh

Năm 2013, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào thi đua được phát động và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua được triển khai với tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân đón nhận và tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở từng đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Công tác bình xét khen thưởng được thực hiện đúng quy định, đã chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất. Việc tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có nhiều chuyển biến rõ nét; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự có sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương chậm đổi mới trong công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua, một số nơi còn mang tính hình thức; có nơi chưa thực sự quan tâm đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng mới chỉ chú trọng khen thưởng tổng kết năm theo kế hoạch, chưa chú ý, chủ động phát hiện, đề xuất khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, những người dân ở vùng cao, biên giới và các tập thể, cá nhân có phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong công tác tham mưu tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.

Năm 2014 – là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; tiến tới Đại hội thi đua các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV, để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909-28/6/2014); 65 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu (10/10/1949-10/10/2014), 10 năm chia tách, thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2014), 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thành phố Lai Châu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các khối thi đua, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi cá nhân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác khen thưởng.

2. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2013, từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2014 phù hợp, sáng tạo, với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; các tiêu chí thi đua phải cụ thể, rõ ràng, mang tính định lượng, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và thi đua xây dựng nông thôn mới... gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống, sản xuất, trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tập trung chuẩn bị, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng nhân kỷ niệm 105 năm ngày thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909-28/6/2014); 65 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu (10/10/1949-10/10/2014), 10 năm chia tách, thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2014) và kỷ

niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chú trọng làm tốt việc sơ, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh; tổ chức Lễ trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và ý nghĩa.

4. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa kết quả hoạt động khối thi đua. Chỉ đạo các khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng Quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua khối, đảm bảo thiết thực và ngày càng đi vào chiều sâu.

5. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các ngành, các cấp. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên và tích cực đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các ngành, các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đối với cơ sở để kịp thời rút kinh nghiệm trong định hướng, chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

6. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, đổi mới, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tập trung phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân người trực tiếp lao động sản xuất, công tác. Quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, nhất là những vấn đề được sửa đổi, bổ sung trong Luật Thi đua, Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng nhất định đăng tải các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, chủ động khai thác các tin, bài để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong 10 năm xây dựng và phát triển tỉnh nhà; tăng cường thời lượng tuyên truyền về các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh và công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập thành phố Lai Châu.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh trong năm 2014.

9. Giao Ban Thi đua, Khen thưởng (Sở Nội vụ) hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua của tỉnh trong năm 2014.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT TW ;
- Vụ Địa phương BTĐKTTW; (b/c)
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- TT. TH&CB;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Chử